
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
      - สถานการณ์ในประเทศ 12 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,474 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,484,263 ราย เสียชีวิต 20 ราย 
เสียชีว ิตสะสม 30,334 ราย ร ักษาหายเพิ ่ม 4,236 ราย ร ักษาหายสะสม 4 ,432,199 ราย ยังร ักษาอยู ่ 22,330 ราย  
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 540,134,969  (+381,467) ราย เสียชีวิต 6,330,784 (+928) ราย รักษาหาย 512,713,348 
(+383,121) ราย ซีดีซี ยกเลิกข้อกำหนดที่บังคับให้ผู้โดยสารเครื่องบินที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่สหรัฐฯ ต้องมีผลตรวจ
โควิด 19 เป็นลบในระยะเวลา 1 วันก่อนขึ้นเครื่อง มีผล 12 มิ.ย.65 ไต้หวัน ประกาศลดระยะเวลาการกักตัวของนักท่องเที่ยว
เหลือ 3 วัน จากเดิม 7 วัน เริ่ม 15 มิ.ย.65     
ประเด็นสำคัญ      
     1.จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยังสูง 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, sanook) 
      -กรมควบคุมโรครายงานจำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่รายจังหวัด พบว่า 10 จังหวัด ที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด ได้แก่ 1.กทม. 
1,574 ราย  2.เชียงราย 130 ราย 3.สมุทรปราการ 97 ราย 4.อุบลราชธานี 45 ราย  5.บุรีรัมย์ 43 ราย 6.เชียงใหม่ 34 ราย 
7.สิงห์บุรี 34 ราย  8.ปทุมธานี 31 ราย 9.อุทัยธานี 30 ราย และ 10.นครสวรรค์ 27 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วย 20 จังหวัด ได้แก่ 
กระบี่ จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร ตรัง ตาก นราธิวาส น่าน บึงกาฬ ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา ลำปาง ศรีสะเกษ สตูล 
สมุทรสงคราม หนองคาย อุตรดิตถ์ และแม่ฮ่องสอน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ สยามกีฬา 

 -นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ และรมว.กลาโหม ห่วงพื้นที่ 10 จังหวัด 
ที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยังสูง ให้คุมเข้มมาตรการป้องกัน-คัดกรอง-รณรงค์ฉีดวัคซีน และดูแลกลุ่มเสี่ยง 608 ขอความ
ร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์และรับเข็มกระตุ ้น หลังพบผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนกลุ ่มนี้ 
ขณะเดียวกันก็ให้สธ. เฝ้าระวังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมการปฏิบัติหากพบยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้น 
ขอความร่วมมือทุกคนยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, topnews, 
thebangkokinsight, sondhitalk, ch7) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยควบคุมโควิดไดอ้ย่างดี องค์การอนามัยโลก
ช่ืนชมให้เป็นแบบอย่าง วันน้ีปัญหาคือคนไม่ยอมมารับวัคซีน ถือว่าเป็นอันตรายมากพอสมควร ถ้าตอนนี้ใครรับเข็ม 2 แล้ว 3 
เดือนให้มารับเข็ม 3 ทันที และอีก 3 เดือนมารับเข็ม 4 หากเสี่ยงหรือมีความจำเป็นก็มารับเข็ม 5 ได้ ซึ่ งผู้ที่รับเข็ม 3 เข็ม 4 
เข็ม 5 แล้วแม้ติดเช้ือ จะไม่ป่วยหนักและเสียชีวิต จากนีจ้ะไม่มีการปิดหรือห้ามอีก และใช้ความพร้อมที่มีอยู่ ทั้งยา เวชภัณฑ์ 
วัคซีน ดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ขอสิ่งเดียวอย่าให้ขาดคือความร่วมมือของประชาชน 
     2. เตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่น 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
     - ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตามสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย เริ่มใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น 
ชายหาด ร้านอาหาร และตามถนน เริ่มยกเลิกใส่หน้ากากอนามัยแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากมีผู้ติดเชื้อลดลง คนส่วนใหญ่ได้รับ
วัคซีนป้องกันเช้ือโควิด 19 ครบตามกำหนดแล้ว  
      -ที่ จ.สงขลา นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด  19 ใน จ.สงขลา มี
แนวโน้มดีขึ้น อัตราการติดเชื้อลดลง และเตรียมสู่โรคประจำถิ่น จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง 
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมร้อยละ 29.07 ของเป้าหมายเดือนมิถุนายน ยังมีกลุ่มเป้าหมายตามฐานทะเบียนราษฎร์ และ
ประชากรแฝงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 3  ประมาณ 4 แสนกว่าคน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
     -พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า เขตสุขภาพท่ี 11 มีผู้ที่ครบกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นมา
รับการฉีดประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น จังหวัดที่ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้น้อยเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่ถึง
กำหนดรับเข็มกระตุ้นแล้ว ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ และสุราษฎร์ธานี  จึงต้องเร่งสื่อสาร เชิญชวนประชาชนให้มา
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รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นเพียงพอ รองรับการเปิดประเทศ  ใช้ชีวิตได้เป็นปกติ และมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 
     3. เตรียมยกเลิกระบบการรักษาที่บ้าน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, sondhitalk, hfocus, newtv.)   
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า หลังเข้าสู่โรคประจำถิ่น ผู้ที่ติดเชื้อโควิดจะได้รับการดูแลตามสิทธิ
สุขภาพของตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บอร์ด สปสช.มีมติยกเลิกการออกหน่วยตรวจเอทีเคของสถานพยาบาลนอกระบบ 
แต่ประชาชนที่มีความเสี่ยง มีข้อบ่งชี้ มีอาการ สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ หรือรับ เอทีเค ฟรี ผ่าน
เครือข่ายร้านยาตามที่กำหนด จากนี้อาจยกเลิกระบบการรักษาที่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันโรคไม่รุนแรง ประชาชนหันมารักษา
แบบผู้ป่วยนอกมากขึ้น ซึ่ง สปสช.เตรียมมาตรการทางการเงินให้สอดคล้องกับบริการที่เปลี่ยนไป โดยปีงบประมาณ 2565 
เหลือเวลาอีก 3 เดือน หากประกาศเข้าสู่โรคประจำถิ่นวันที่ 1 ก.ค. 2565 จะยังใช้งบที่ได้จาก พ.ร.ก.เงินกู้ แต่ต้องดูว่าจะ
เพียงพอหรือไม่ ส่วนปีงบประมาณ 2566 เป็นการใช้งบปกติที่ได้เพิ่มประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท หรือประมาณ 3,900 บาท
ต่อคน จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 3,800 บาทต่อคน กรณียูเซ็ปพลัสเป็นมาตรการเสริมกรณีผู้ป่วยสีเหลืองและแดงน้ัน ขึ้นกับการ
พิจารณาของกรม สบส. และเสนอเข้าครม. ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด หลังเข้าสู่โรคประจำถิ่น
ต้องพิจารณาอีกครั้งว่า จะใช้งบประมาณจากมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันฯ หรืองบใด ย้ำว่างบท่ีจ่ายชดเชย ไม่ได้จ่ายเพราะ
ผลข้างเคียง แต่เป็นกรณีที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า ไม่ได้เกิดจากวัคซีน จึงต้องชดเชยความเสียหายนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการฉีด
วัคซีน และหากมีความชัดเจนว่าต้องมีการฉีดวัคซีนโควิดทุกปี ก็ชดเชยตามมาตรา 41 สปสช. ที่ทำทุกปีอยู่แล้ว 
    4.สั่งเข้มงวดสถานบันเทิง 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ไทยโพสต์ 
     -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก ฯ และ รมว.
กลาโหม ได้รับรายงานจากประชาชนผ่านหลายช่องทาง เกี่ยวกับการเปิดบริการสถานบันเทิงเกินเวลาที่กำหนด ภายหลัง 
ศบค. อนุญาตให้เปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานท่ีคล้ายกัน ได้ไม่เกิน 24.00 น. ในพื้นที่
นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่าสถานบันเทิงหลายพื้นที่ ไม่
ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สร้างความกังวลให้กับประชาชน จึงได้กำชบัให้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครองและท้องถิ่น เพิ่มความเข้มงวด ตรวจตราสถาน
บันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
     -ด้านเจ้าหน้าที่กรมการปกครองร่วมกับตำรวจ ตรวจของกลางยาเสพติด หลังบุกเข้าตรวจค้นแวมไพร์ผับ ย่านรองเมือง 
ซอย 5 เขตปทุมวัน กทม. หลังได้รับแจ้งว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และคุมตัวนักท่องราตรีจำนวนมาก ไปตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด เบื้องต้นพบปัสสาวะม่วงจำนวนหลายราย 
     5.พบโควิดสายพันธุ์ BA.5 ติดเชื้อคล้ายเดลต้า 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชาสุดสัปดาห์ 
     -ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอเทค เปิดเผยถึงผลการวิจัยของทีม
นักวิจัยชาวออสเตรเลีย ที่เฝ้าระวังการกลายพันธ์ุ ทำให้พบการติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ุ BA.5 ซึ่งมีลักษณะคล้ายเดลต้า เพราะใช้
วิธีเข้าสู่เซลล์แบบเดียวกับเดลต้า  จึงสร้างความน่าสนใจว่า ไวรัสอาจมีคุณสมบัติที่ไม่ลดความรุนแรงลง และเนื่องจาก BA.4 
มีสไปค์เหมือนกับ BA.5 ทุกตำแหน่ง คาดว่า BA.4 ก็น่าจะใช้วิธีการแบบเดียวกัน สอดคล้องกับผลที่ทีมญี่ปุ่นทดสอบในแฮม
สเตอร์พบว่า BA.4/BA.5 ลงปอดหนูได้ดีกว่า BA.2 

               โรคฝีดาษวานร  

รายงานสถานการณ์ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 
     -สาธารณสุขของแคนาดา ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในประเทศทั้งหมด 112 ราย พบข้อสังเกตว่า เป็นผู้ชาย
ทั้งหมด ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกิน 1,300 รายแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป ด้านคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของแคนาดา ออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับการใช้วัคซีนอิมวามูน ( Imvamune) ว่าอาจฉีดวัคซีน 1 โดส แก่บุคคลที่
เสี่ยงติดเชื้อสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ หรือผู้ป่วยยืนยันผลเป็นโรคฝีดาษลิง หรืออยู่ภายในพื้นที่ที่มีการแพร่
เชื้อไวรัสฯ โดยเฉพาะภายใน 4 วันหลังการสัมผัส 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
     - บราซิล ออกแถลงการณ์ ยืนยันผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงคนแรกของประเทศ เป็นชายชาวบราซิล วัย 41 ปี มีประวัติการ
เดินทางเยือนสเปนและโปรตุเกส เบื้องต้นผู้ป่วยมีไข้และปวดเมื่อยตามร่างกาย ขณะเดียวกัน คณะแพทย์ในเมืองเซาเปาโล 
กำลังรอผลตรวจสอบอย่างละเอียดของหญิงสาววัย 26 ปี ซึ่งไม่มีประวัติการเดินทางไปยังต่างประเทศ แต่แสดงอาการป่วยเขา้
ข่ายเป็นการติดโรคฝีดาษวานร 

- 
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     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand 
     -สหรัฐฯ ยกระดับการตรวจเชื้อโรคฝีดาษวานร หลังพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 45 ราย ใน 16 รัฐ  ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนิวยอร์ก
มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจเชื้อนี้ทั้งสิ้น 69 แห่ง และเริ่มตุนวัคซีนป้องกันโรค สั่งซื้อจากบริษัทบาวาเรียน นอร์ดิกเพิ่ม 
500,000 โดสส่งมอบปลายปีนี้ 
     -ขณะที่โปแลนด์ เป็นประเทศล่าสุดในทวีปยุโรป ซึ่งยืนยันว่าพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรคนแรก โดยเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่ชาว
โปแลนด์ และอยู่ภายในความดูแลของแพทย์แล้ว 

          กัญชา-กัญชง-กระท่อม  

มหกรรมกัญชา 360 องศา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด,แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติ, โพสต์
ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, ผู ้จ ัดการ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์,  acnews, thejournalistclub, hfocus, thestandard, 
thailandplus, workpointtoday, soudhitalk, bbc, mcot, INN) ทีวีทุกช่อง 
     - งานมหกรรมกัญชา วันที่ 2 ยังคงคึกคัก มีนักธุรกิจ และประชาชน ในจ.บุรีรัมย์ และต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมงาน
จำนวนมาก ส่วนใหญ่ต้องการมาศึกษาหาความรู้ด้านกัญชาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จุดที่ประชาชนสนใจอย่างมากคือ จุดเปิด
บริการให้จดแจ้งขอปลูกกัญชา มีผู้ไปยื่นขอจดแจ้งจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า ไม่ต่างจากบูธลงทะเบียนขอรับต้นกล้ากัญชาฟรี 
แต่หลายคนต้องผิดหวัง เพราะกัญชาท่ีทางกรมวิชาการเกษตรฯ เตรียมมาแจก 300 ต้นหมดตั้งแต่ช่วงเช้า รวมทั้งมีร้านอาหาร
กว่า 10 ร้าน ทั้งก๋วยเตี๋ยวกัญชา, ไก่ย่างกัญชา, ขนมจีนกัญชา และหลากหลายเมนู มีคนเข้าคิวรอซื้อแน่นทุกร้าน      
     - การเสวนา 'กฎหมายต้องรู้เกษตรกัญชา' โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกกัญชา หลังจากวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา มี  3 ฉบับ คือพ.ร.บ. ฉบับที่ 1 การกักกันพืช ดูเรื่องแมลง
ศัตรูพืชและการอารักขาพืช  ฉบับท่ี 2 เป็น พ.ร.บ.พันธุ์พืช เกี่ยวข้องกับเรื่องเมล็ดพันธ์ุกัญชากัญชงเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่อง
การนำเข้า เพื่อให้การนำเข้ากัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างสะดวกมากข้ึน และฉบับท่ี 3 เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช เป็น
เรื่องการจดทะเบียน-ขึ้นทะเบียน เป็นหลัก เพื่อให้มีข้อมูลของกัญชากัญชงใหม่ๆ ที่จะเป็นสายพันธ์ุไทยต่อไป      
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน 
     - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เปิดบูธ แสดงสินค้าสมุนไพรกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในการรกัษาโรค 
เช่น น้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา น้ำมันกัญชาสูตรการุณโอสถ และน้ำมันกัญชาสูตรเมตตาโอสถ ยังมีผลิตภัณฑ์ยากัญชา
สูตรเมตตาโอสถ ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจล (soft gel) พัฒนามาจากรูปแบบหยดใต้ลิ้น มีสารสกัด THC ปริมาณ 3 มิลลิกรัมตอ่ 
1 หยด ช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมปริมาณในการใช้ได้ เพราะการหยดใต้ลิ้นพบปัญหาผู้ป่ วยบางคนไม่ชอบกลิ่นและรสสัมผัสของ
น้ำมันกัญชา ขณะนี้เม็ดซอฟต์เจลอยู่ในระหว่างการทดสอบความคงตัว คาดว่าจะจำหน่ายได้เร็ว ๆ นี ้     
ห่วงผลกระทบหลังปลดล็อคกัญชา 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์,     
แนวหน้า) 
     -นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก ฯ และรมว.
กลาโหม รับทราบในข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะต่างๆ ของทุกภาคส่วนที่มีต่อการปลดล็อกใช้กัญชา กัญชง ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยกำชับให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนว่าการปลดล็อกครั้งนี้  ไม่ได้เป็นการเสพเพื่อ
สันทนาการ และหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกลไกของจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ให้เกิดความสับสน ทั้งเรื่องการปลูก การเสพ และการนำไปจำหน่าย ลดความกังวลของสังคมเกี่ยวกับการใช้
กัญชาผิดวัตถุประสงค์ ป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงกัญชา โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ 
นำไปใช้เพื่อนันทนาการ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมตามมา      
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, โลกวันนี้, ch3 
hfocus, nationtv., thailandplus) 
     - ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดเสวนาวิชาการเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนักวิชาการด้านการ เสพติด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
      รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  กล่าวว่า ขณะนี้นโยบายทางการเมือง และสธ.ที่ผลักดันเรื่อง
การใช้กัญชาโดยเน้นการใช้ทางการแพทย์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่เน้นการใช้เพื่อสันทนาการ แต่ในทางปฏิบัติอาจมีความ
ย้อนแย้งกัน เพราะการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมีโรคที่อนุญาตให้ใช้ประมาณ 6-7 โรค แต่ที่น่ากังวลคือการ
นำเอาไปใช้สันทนาการแล้วอ้างว่าใช้เพราะเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับสารในกัญชาโดยไม่รู้ถึงปริมาณจากการรับประทาน   
ดังนั้นจึงได้หารือกับทางโรงเรียนแพทย์ และเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกัญชาทุก
ราย ร่วมกับการรายงานจากสธ. รวมถึง ประสานกรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวังการใช้ในโรงเรียน เพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์
ถึงอันตรายจากกัญชา เพื่อให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....เป็นไปอย่างรอบคอบ  
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      ศ.นพ.สิริชัย ชยสิริโสภณ Neurologist และนักวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ จากรัฐ California USA ขอย้ำว่ากญัชา
ไม่ได้รักษาทุกโรค ที่รักษาอยู่ตอนน้ีเป็นเพียงรักษาอาการเท่านั้นไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุของโรค เมื่อหยุดอาการก็กลับมาอีกหาก
เป็นอาการเรื้อรังมีรายงานการสูบกัญชานาน ๆ มีผลเสียต่อปอดรุนแรงกว่าการสูบบุหรี่ 
       รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผอ.ศศก. กล่าวว่า ถือเป็นชาติแรกในเอเชียที่เปิดให้มีการใช้อย่างเสรี และค่อนข้างเสรีที่สุดใน
โลก แม้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สันทนาการ แต่ก็ไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ ที่กำลังจะมีการควบคุมเป็นเพียงเรื่องการสูบสร้าง
ความรำคาญ การสูบแล้วขับขี่ยานพาหนะ และอาจมีการห้ามโฆษณาออกมา บทเรียนในต่างประเทศที่มีการใช้กัญชาเสรี ใช้
สันทนาการ เช่น แคนาดา อุรุกวัย โดยหวังแก้ปัญหากัญชาใต้ดินกลับพบว่ามีคนใช้กัญชามากขึ้น คนป่วยเข้าห้อง ฉุกเ ฉินที่
สัมพันธ์กับการใช้กัญชาเพิ่มขึ้น ดังนั้นประเทศไทยต้องช่วยกันเฝ้าระวัง ให้ความรู้การใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ระวังไม่ให้ใช้ใน
เด็ก เพราะมีผลกระทบต่อพัฒนาการ สมอง จิตใจ ซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย ต้องเตรียมรูปแบบการรักษา การเสพติดกัญชาให้
พร้อม เพราะจากข้อมูลที่ผ่านมาแม้จะเป็นการใช้เพื่อรักษาโรค แต่พบว่าผู้ป่วยไม่ได้ซื้อน้ำมันกัญชาจากแหล่งที่ปลอดภัย แต่
ซื้อทางออนไลน์ หรือแหล่งที่หาซื้อพิเศษ 
       พญ.ปัจฉิมา หลอมประโคน รองผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขปี 2565 เรื่องสมุนไพรกัญชา กัญชง แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกให้เข้าถึงอย่างปลอดภัย ระยะที่สองคือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งในส่วนของการใช้ทางการแพทย์นั ้น กรมการแพทย์กำหนดการใช้กัญชารักษาโรคเป็น กลุ่มที่ได้
ประโยชน์ คือ 1.คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด 2.โรค ลมชักรักษายาก ดื้อต่อยารักษา 3.กล้ามเนื้อ หดเกร็งในผู้ป่วยปลอก
ประสาทเสื่อมแข็ง 4.ปวดประสาท 5. ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ ที่มีน้ำหนักตัวน้อย และ 6.เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะ
ประคับประคอง หรือระยะสุดท้ายของชีวิต  อีก 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ คือโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ วิตกกังวล
ทั่วไป และปลอกประสาทอักเสบ และกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์ในอนาคต เช่น การรักษามะเร็ง ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลอง จึง
ขอให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาที่เป็นมาตรฐาน อย่าใช้กัญชาเป็นทางเลือกแรก ทั้งนี้ ในปี 2565 มีการเปิดคลินิกกัญชาทั่ว
ประเทศได้เกินเป้าหมาย 70% ผู้ป่วยท้ังหมดใช้กัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 5% ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
มีการใช้กัญชาทางการแพทย์เพิ่มถึง 73% 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, thestandard, topnews, chiangmainews, เพจสรยุทธ) 
     - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง "ผลกระทบ
ของกฎหมายกัญชาเสรีต่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น" มีคำแนะนำดังนี ้1.เด็กท่ีอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา 
เนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ และกัญชามีสาร THC ที่มีผลต่อสมองเด็กในระยะยาว จึงไม่ควรได้รับ THC ยกเว้นกรณีมี
ความจำเป็นทางการแพทย์  2.ให้มีการประชาสัมพันธ์กับประชาชนเรื่องโทษของการใช้กัญชากับสมองเด็ก เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักต่อการเข้าถึงกัญชาในเด็กและวัยรุ่น 3.ให้มีมาตรการควบคุม การผลิต และขายอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกญัชาผสม 
และให้มีเครื่องหมาย/ ข้อความเตือนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการใช้ในเด็กและวัยรุ่น โดยระบุ "ห้ามเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ำ
กว่า 20 ปีบริโภค" 4.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ควบคุมไม่ให้มีการจงใจออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
กัญชาเป็นส่วนผสม เช่น ภาพการ์ตูน หรือใช้ คำพูดสื่อไปในทางให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นอาหารหรือขนมที่เด็กและวัยรุ่น
บริโภคได้  5.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามผลกระทบของกัญชาต่อเด็กอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, thestandard, newtv.) 
     -นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า การสูบแกัญชามีผลต่อสมองทำให้สมรรถนะในการขับข่ีรถลดลง
เหมือนเมาสุราแล้วขับ ขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ที่เมากัญชาแล้วขับ ดังนั้นหากประชาชนมีการใช้กัญชา ขออย่า
ออกมาขับข่ียานพาหนะเด็ดขาด เพราะเป็นอันตรายทั้งกับตัวเองและผู้ร่วมทางบนท้องถนน และฝากไปยังรัฐบาลต้องเร่งออก
มาตรการควบคุมการสูบกัญชาแล้วขับรถ เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมบนท้องถนนซ้ำเติมสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนของ
ประเทศไทยท่ีรุนแรงอยู่แล้วให้รุนแรงมากข้ึนไปอีก 
    สื่อที่นำเสนอ : facebook 
     -เพจdrama-addict โพสต์ว่า ใครที่ตั้งท้องอยู่ หรือถ้าภรรยาตั้งท้องอยู่ แล้วพาไปกินข้าวนอกบ้าน ก่อนกิน ถามคนขาย
ให้ดีๆ ว่าใส่กัญชารึเปล่า เพราะถ้าให้แม่ที่ตั้งท้องอยู่กินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไป อาจส่งผลถึงเด็กในท้อง ทำให้เด็ก
น้ำหนักน้อย สมองพัฒนาไม่เต็มที่ หรืออาจตายคลอดได้  และยังได้แชร์โพสต์ของเพจเลี้ยงลูกตามใจหมด ที่ระบุว่า กัญชา 
ออกมาทางนมแม่ได้  แม่ให้นมเลี้ยงให้ดี 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, workpointtoday, sondhitalk) 
     - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า หลังปลดล็อกกัญชา อาจทำให้หลาย
ฝ่ายกังวลว่าจะเกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนของการรักษายังให้ความสำคัญกับ
ความปลอดภัยของพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยา และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแก่คนไข้เป็นอันดับแรก เริ่มจากการปลูกกัญชา
ที่ต้องนำมาผลิตยานั้น ต้องเป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้า GAP ส่วน
บุคลากรแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ต้องตรวจ วินิจฉัย และสั่งจ่ายยากัญชา แม้จะมีองค์ความรู้ในเรื่องยา 
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สมุนไพรดีแล้ว แต่ยังมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถตรวจวินิจฉัย และจ่ายยาได้อย่างปลอดภัย    
ส่วนความกังวลกรณีใช้เพื่อการสันทนาการ โดยอ้างข้อบ่งใช้ทางการแพทย์นั้น พบว่าตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยท่ี
นำมาใช้ในการรักษา มีสัดส่วนของน้ำหนักช่อดอกกัญชาในตำรายาส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ 5 คือตั้งแต่ร้อยละ 1.35 ถึงร้อยละ 
24.69 และในตำรับท่ีมีน้ำหนักกัญชามากท่ีสุดคือร้อยละ 24.69 ก็มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงร้อยละ 50 จึงไม่สามารถ
นำมาไปใช้เพื่อการสันทนาการโดยอ้างข้อบ่งใช้ทางการแพทย์แผนไทยได้แน่นอน โดยปัจจุบันได้กลั่นกรองตำรับยากัญชาตาม
ภูมิปัญญาและประกาศให้ใช้ได้ตามกฎหมายแล้ว 44 ตำรับ กระจายในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของหน่วยบรกิาร
สาธารณสุขทุกระดับรวมกว่า 1,200 แห่ง มีการติดตามการใช้และรายงานในระบบรายงานของ อย. พบว่ามีประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยสูง จนได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว 5 รายการ คือ ตำรับยาศุขไสยาสน์ ตำรับยา
ทำลายพระสุเมรุ ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น ยาน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) และน้ำมันกัญชาทั้ง 5 
     สื ่อที ่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผ ู ้จ ัดการ , มติชน, ข่าวสด , ประชาชาติธ ุรกิจ , sondhitalk, 
tnnthailand) 
     - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีข้อกังวลถึงเด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา เช่น อาหารและเครื่องดื่มอาจส่งผลต่อสุขภาพ
ของเด็กและวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้น อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ปฏิบัติตามมาตรการเดียวกัน คือ 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องกำกับดูแลทั้งก่อน
และหลังการอนุญาตอย่างเข้มงวด ต้องมีความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพมาตรฐานด้านต่างๆ พร้อมบังคับให้แสดง คำว่า 
"กัญชา" หรือ "ส่วนของกัญชา" ที่ใช้บนฉลากอย่างชัดเจน ในส่วนของช่ืออาหารและส่วนประกอบ รวมถึงแสดง คำเตือน และ
ข้อแนะนำในการบริโภค สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่แสดงถึงสรรพคุณ คุณประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกราย นอกจากนี้ อย. ยังสุ่มเฝ้าระวั งคุณภาพและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนผสมของกัญชาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาที่เกินจริง หรือหลอกลวง 
ผู้บริโภค และดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
การออกกฎหมายควบคุม 
     สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ,         
ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ประกาศของสธ. เรื ่องการบังคับใช้และควบคุมกัญชายังไม่ชัดเจน 
ประชาชนยังสับสนเรื่องการใช้ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีหลักเกณฑ์คือห้ามมีความเข้มข้นของสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ 
THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 หากเกินจะมีความผิด ซึ่งยากต่อความเข้าใจ สิ่งที่จะทำให้ประชาชนรับรู้และปฏิบัติทิศทางเดียวกัน 
คือต้องมีกฎหมายรองในการบังคับใช้ ขอที่ประชุมสภาเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด เพราะจะเกิดช่องว่างเป็นสุญญากาศของ
กฎหมาย 
     ประเด็นอื่น ๆ 
     สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู ้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, 
topnews, thebangkokinsight, sondhitalk, ch7) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. จัดรายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องจากรัฐมนตรี" 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นสัปดาห์แรก  ว่า เรื่องกัญชาที่ประชาชนสนใจ ขณะนี้
กฎหมายกัญชาได้รับการบรรจุวาระสภาฯ มีการอภิปรายที่หลายคนให้ข้อคิด ความห่วงใย สภาพิจารณารับหลักการร่างพ.ร.บ.
กัญชา กัญชง พ.ศ. ... โดยมีมติเสียงข้างมาก และให้คณะกรรมาธิการขึ้นมาแปรญัตติและทำกฎหมายให้ดีที่สุด เพื่อนำเข้าสู่
การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป คิดว่ากรรมาธิการจะพิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ สร้างความปลอดภัย ลดความ
กังวลให้กับประชาชน ทำให้กฎหมายเป็นประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ที่ต้องการทำเพื่อการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ 
ไม่มีเรื่องอื่นใด นอกจากนี้การทำกัญชาให้เสรีนั้น การสูบ การเสพ ซึ่งมอมเมาให้มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทไม่ใช่เป็นเจตนารมณ์ 
จากนี้ สธ.จะประชาสัมพันธ์และป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้มากท่ีสุด ไม่ให้ใช้ในทางสันทนาการทางที่ผิด อย่างไรก็ตาม หาก
ใครสูบก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น ควัน พฤติกรรม ยังเข้าข่ายมีความผิด มีโทษปรับเงินและดำเนินคดีในช้ันศาล 
คนจะไปใช้ในทางที่ผิดก็ไม่น่าจะมีมาก ทุกวันน้ีมีผู้มาขอจดทะเบียนปลูกกัญชง กัญชาและใช้ผลิตเป็นสินค้าต่างๆ เป็นพันราย
ที่อนุมัติไปแล้ว ยังมีบริษัทต่างชาติ 3-4 แห่งเข้ามาและเชิญไปดูงาน มูลค่าหลายพันล้านบาท หากมีโทษอย่างเดียวคงไม่มีใคร
มาสนใจลงทุน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ยา ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเชิงสันทนาการ 
     สื ่อที ่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผ ู ้จ ัดการ , มติชน, ข่าวสด , ประชาชาติธ ุรกิจ , sondhitalk, 
tnnthailand) 



   6 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

     - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายงานสถิติการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ปลูกกัญ ณ เวลา 12.00 น. วันที่ 
11 มิถุนายน 2565 จำนวนการลงทะเบียน 614,891 คน ออกใบรับจดแจ้งกัญชา 595,964 ใบ ออกใบรับจดแจ้งกัญชง 
18,932 ใบ จำนวนเข้าใช้งานระบบ 32,416,944 ครั้ง  
บทความ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย 
     - นโยบาย กัญชาเสรี ที่ออกมาโดย อํานาจการเมือง ยังมีความขัดแย้งในสังคมมากมาย ขณะนี้ ยังไม่มีกฎหมายห้ามสูบ
กัญชาในที่สาธารณะ เหมือนกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ มีเพียงคําแนะนําว่า ถ้าสูบกัญชา ในที่สาธารณะแล้วไป
รบกวนผู้อื่นถือว่าผิดกฎหมาย การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนั้น การสูบกัญชาในที่สาธารณะจึงสามารถทําได้ ไม่มีกฎหมาย
ห้าม นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้ดี  ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ข้าราชการระดับสูงในสธ.ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนต่างเห็นดีเห็นงาม
สนองนโยบายการเมืองของรัฐมนตรีก โดยไม่คํานึงถึงอันตรายของกัญชาที่มีต่อสุขภาพ และสังคม แม้แต่นักร้องเพลงแร็ปช่ือ
ดัง "โจอี้บอย" ยังเป็นห่วงออกมาโพสต์เตือนถึงอันตรายของกัญชาเสรี ทําให้คนบางกลุ่มร่ำรวยมหาศาล แต่ประเทศต้องแลก
มาด้วยปัญหาสังคมที่จะตามมาอีกมากมาย ถ้าดีจริงเขาเปิดเสรีกันทั้งโลกแล้ว 
     สื่อที่นำเสนอ : facebook 
     -เพจชมรมแพทย์ชนบท และเพจสรยุทธ สุทัศนจินดา กรรมการข่าว แชร์โพสต์ของรศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ   เรื่อง เปิดเสรีกัญชา...ได้หรือเสีย? ว่า ปลดล็อคกัญชา เกิดผลกระทบต่างๆ มากมายหลายด้าน หากรัฐ
ไม่สามารถควบคุมป้องกันการใช้กัญชาได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาย่อมหนีไม่พ้นเรื่องสังคมที่ไม่ปลอดภัย และมีภาระระยะ
ยาว ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ดูแลลูกหลาน สอนให้รู้เท่าทันสถานการณ์ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

สปสช.แจงสิทธิรักษา 'บัตรทอง 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ) 
    - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ย้ายจากต่างจังหวัดมาทำงานใน กทม. โดยไม่ได้
มีทะเบียนบ้านอยู่ใน กทม. ยังใช้สิทธิบัตรทองได้ โดยแจ้งย้ายหน่วยบริการมาเป็นหน่วยบริการใกล้บ้านในพื้นที่ กทม. มีสิทธิ
ย้ายได้ปีละ 4 ครั้ง ไม่จำเป็นต้องแจ้งย้ายหน่วยบริการ เข้ารับบริการรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ได้ฟรี ใช้เพียงบัตร
ประชาชนใบเดียว เพียงแต่ที่ผ่านมาหน่วยบริการปฐมภูมอิาจกังวลเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ขอย้ำว่า สปสช.จัดระบบกลไกการเงิน
มาจ่ายให้ประชาชนท่ีไปรับบริการปฐมภูมิได้ทุกท่ีทั่วประเทศ 

- 

เตือนภัยยากษัยเส้นตราปู่แดง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded 
     - สสจ.ระนอง ออกประกาศแจ้งเตือนภัยยากษัยเส้นตราปู่แดง อันตรายไม่ปลอดภัย ไร้ทะเบียน  อันตรายถึงชีวิต 

- 

 


